

เรื่องปลด, ตั้ง, ย้าย, สุ่มหเทศำภิบาล

ด้วยมีพระบรมราชโองการดำรัสเห็นเกล้าฯ ดังว่า มหา
อำมาตย์โท พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชคุปต์) สุ่มหเทศำ
ภิบาลสำเร็จราชการมณฑลอยุธยา ๑ มหาอำมาตย์โท พระยา
อรรถการยบดี (ชุ่ม อรรถจินดา) สุ่มหเทศำภิบาลสำเร็จราชการ
มณฑลราชบุรี ๑ มหาอำมาตย์ตรี พระยาอดุลยเดชสยามเมศวร
ภักดี (อู่ นาคทรพรพ) สุ่มหเทศำภิบาลสำเร็จราชการมณฑลอุดร ๑
ทั้ง ๓ นายนี้ ได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณมาช้านานแล้ว
เวदानุ มอายุเข้าเกษียณ สสมควรจะได้รับพระราชทานเบี่ยงบำนาญใน
ฐานเป็นผู้สูงอายุ กับมหาอำมาตย์โท พระยามหินทรเทศานุวัตน์
(ใหญ่ ศยามานนท์) สุ่มหเทศำภิบาลสำเร็จราชการมณฑลนคร
สวรรค์ อีกผู้หนึ่ง ซึ่งได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณมาช้านาน
มีอายุราชการพอที่จะได้รับพระราชทานเบี่ยงบำนาญในฐานะเป็นผู้รับ
ราชการนาน ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการพลเรือน
พุทธศักราช ๒๕๗๑

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มหาอำมาตย์โท พระยา
โบราณราชธานินทร์ (พร เดชคุปต์) สุ่มหเทศำภิบาลสำเร็จราชการ
มณฑลอยุธยา ๑ มหาอำมาตย์โท พระยาอรรถการยบดี (ชุ่ม
อรรถจินดา) สุ่มหเทศำภิบาลสำเร็จราชการมณฑลราชบุรี ๑ มหา

อำนวยการโท พระยามหินทรเทพานุวัตร (ใหญ่ ศยามานนท์) ดมฺหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลนครสวรรค์ ๑ มหาอำนวยการ
พระยาอดุลยเดชธยาเมศวรศักดิ์ (อู่ นาคทรพรพ) ดมฺหเทศาภิบาล
สำเร็จราชการมณฑลอุดร ๑ รวม ๕ นาย ออกรับพระราชทาน
เบญจนาถตามพระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ร.บ.
พุทธศักราช ๒๕๗๑

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายและบรรจุดับเปลี่ยนตั้ง
ต่อไปนี้ คือ

๑. ย้ายมหาอำนวยการโท หม่อมเจ้าอุปพัทธพงศ์ ดมฺหเทศา
ภิบาลสำเร็จราชการมณฑลปราจีน เป็นดมฺหเทศาภิบาลสำเร็จราช
การมณฑลอยุธยา
๒. ย้ายมหาอำนวยการตรี พระยาอินทราชบิดดีหราชรองเมือง
(ทองย้อย เควคคีตา) ดมฺหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลจันทบุรี
เป็นดมฺหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลปราจีน
๓. ให้อำนวยการเอก พระยาศรีเดณา (ฮะ สมนบดีศรี) ปลัด
บัญชาการดมฺหพระนครบาล เป็นผู้รั้งตำแหน่งดมฺหเทศาภิบาลสำเร็จ
ราชการมณฑลจันทบุรี

๔. ให้อำมาตย์เอก พระยาสุรพันธ์เดณี (อิน บุนนาค) ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้รั้งตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลราชบุรี

๕. ให้อำมาตย์เอก พระยาตรีภุมมาภิบาล (เจิม บัณฑิต) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รั้งตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลอุดร

๖. ให้อำมาตย์เอก พระยาอรรถกระวีสุนทร (หงวน ศตะวัต) ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้รั้งตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลนครสวรรค์ รับราชการสนองพระเดชพระคุณสืบไป

คำดำว่าการกระทรวงมหาดไทย

แจ้งความมาณวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๗๒

จอมพล บริพัตร

เด่นาบดี

ปลดอธิบดีและตั้งผู้รั้งตำแหน่งเจ้ากรมกรมเจ้าท่า

ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มหาอำมาตย์ตรี พระยาวิสุทธรักษา อธิบดีกรมเจ้าท่า พ้นจากหน้าที่ราชการประจำ รับพระราชทานเบี้ยบำนาญในฐานะสูงอายุ และให้เปิดย่นฐานะกรมเจ้าท่าตั้งเป็นกรมขึ้นอยู่ในความบังคับบัญชาของสมุหพระนครบาล